

## คำอาลัย

นมัสการพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติรังสี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และ พระอาจารย์ทั้งสี่รูป ที่เคารพอย่างสูง กราบเรียนแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน ดร.รัชนี นามมาตย์ เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของผู้วายชนม์ เป็นตัวแทนของลูกหลานและญาติพี่น้องให้อ่านคำอาลัย เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คุณแม่อำนวย นามมาตย์ ผู้วายชนม์

### ประวัติคุณแม่อำนวย แผงสีคำ

คุณแม่อำนวย แผงสีคำ เกิดที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 26 มีนาคม 2471 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง รวมอายุ 88 ปี 6 เดือน บิดา คือ มหาบุศย์ นามมาตย์ มารดา คือ นางบุญมี สิงห์ราช

### มีพี่น้อง 5 คน ได้แก่

1. นางอำนวย แผงสีคำ ผู้วายชนม์
2. น.อ. วัฒนา นามมาตย์
3. นายสุนทร นามมาตย์
4. นางจำลอง เวทสรากุล เสียชีวิต
5. นางสาวเกา รักษาสุข เสียชีวิต

### การศึกษา

คุณแม่อำนวยจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรี กัลยาณวัตร จังหวัด ขอนแก่น พ.ศ. 2488

### ประวัติการทำงาน

- ปี พ.ศ. 2496 เป็นครู ที่โรงเรียนแถววัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ
- ปี พ.ศ. 2497 รับราชการที่กองช่างกล กรมทางหลวง กรุงเทพฯ
- ปี พ.ศ. 2498 รับราชการที่แขวงทางบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จนเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2531

### ประวัติครอบครัว

แต่งงานกับ มหาสม แผงสีคำ มีบุตรธิดา 9 คน และครอบครัว คือ :-

1. นางสาวสุศรี แผงสีคำ จบการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สาขาอาหารโภชนาการ สมรสกับ และนายยอห์น แอลเปียร์ วิศวกรประเทศเดนมาร์ค
2. นางนันทมน นามมาตย์ อดีตข้าราชการครู โรงเรียนศรีบุญญานนท์ นนทบุรี จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ สมรสกับ รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่ น.ส. เมษา อุทัยรัตน์ กำลังศึกษาปริญญาเอก ประเทศอังกฤษ เป็น

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายวิชา อุทัยรัตน์ จบ การศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานบริษัทเอกชน ปัจจุบันสมรสกับ รศ. ประเสริฐ ดำรงชัย

3. นายวิบูลย์ แผงสีคำ จบการศึกษา ปวช. วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมรสกับนาง สมมาตร แผงสีคำ มีบุตร 2 คน ได้แก่ นายเอกภาพ และ นายอาทิตย์ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
4. นางอุบล จ้วงพานิช พยาบาลเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สมรสกับ ผ.ศ. ไมตรี จ้วงพานิช มีธิดา 2 คน ได้แก่ นางสาวนิตา จ้วงพานิช วิศวกรบริษัทเจเลนเนอร์ลิมอเตอร์ และ นางสาววิสาข์ จ้วงพานิช วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. นางสาววาริรัตน์ แผงสีคำ จบปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลมารดา อย่างใกล้ชิดตลอดจนวายชนม์
6. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยอธิบดีกรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมรสกับ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่ พญ.อิษฎา จินดาวัฒนะ กำลังศึกษาวิสัญญีแพทย์ ศิริราชพยาบาล และนักศึกษาแพทย์ชงูรงค์ จินดาวัฒนะ กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 6 ศิริราชพยาบาล
7. นายภักดี แผงสีคำ พนักงานธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านไผ่ สมรสกับนางอุบล แผงสีคำ มีบุตร ธิดา 3 คน ได้แก่ นายจตุรงค์ แผงสีคำ นางสาวกรกนก แผงสีคำ และนางสาวนฤมล แผงสีคำ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. นายทรงศักดิ์ แผงสีคำ ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัทอดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด สมรสกับ นางพิกุลทอง แผงสีคำ มีธิดา 2 คน ได้แก่ นางสาวบุรณี แผงสีคำ พยาบาลโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ และนางสาวจิตาภา แผงสีคำ กำลังศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
9. ดร. รัชนี นามมาตย์ อาจารย์สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีธิดา 1 คน คือ นางสาวนภัสสินี ชัดสีใส กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## ประวัติการเจ็บป่วย

ปี พ.ศ. 2528 แม่เริ่มป่วยเป็นเบาหวาน กินยาเป็นประจำและใช้วิธีควบคุมอาหารและใช้วิธี ออกกำลังกาย อาการป่วยก็พอทุเลา

วันที่ 19 สิงหาคม 2556 แม่เหนื่อยและบอกว่าเจ็บบริเวณหัวใจ หมอบอกว่า แม่เส้นเลือด หัวใจตีบ สามเส้น แพทย์ใส่ขดลวดเพื่อถ่างเส้นเลือด 2 เส้น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 แม่หกล้มบ่อยและร่างกายเริ่มอ่อนแอ บ่นว่าขาทั้งสองข้างขามากขึ้น จนกระทั่งในคืนวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 แม่บอกหายใจไม่อิ่ม นอนราบไม่ได้ ในเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 แม่หายใจหอบมากขึ้น ลูกหลานนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์ วินิจฉัยว่า แม่มีอาการติดเชื้อปอดบวม ภาวะหัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลวและสมองขาดเลือด ทำให้ แขนขาซ้ายอ่อนแรง แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยาฆ่าเชื้อ เป็นเวลาเป็นเดือน

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. แม่ได้ออกจากโรงพยาบาล มาอนรักษาตัวที่บ้าน จนกระทั่งวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 20.00 น. แม่เริ่มหายใจหอบเหนื่อย โรงพยาบาลบ้านไผ่ ส่งรถมารับที่บ้าน และช่วยหายใจ ประมาณ 20 นาที ไม่อาจยื้อชีวิตแม่กลับมาได้ ในที่สุดแม่ก็กลับคืนสู่สวรรค์ไปอยู่กับพ่อในสัมปรายภพ ในวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 22.10 น.

## คำไว้อาลัย ระลึกถึงแม่ จากลูกทั้ง 9 คน ด้วยดวงใจ

แม่เป็นลูก...มหา และ..ลูกนางงาม

แม่เกิดที่หมู่บ้านชนบทเล็กๆ เพราะคุณตาเคยบวชเรียนที่วัดเขตพนวิมลมังคลาราม จนได้เปรียญ 3 ประโยค จึงเรียกว่า มหาบุศย์ นามมาตย์ ส่วนคุณยาย ชอบไปวัด เจ้าคณะจังหวัด จึงส่งไปประกวดนางงามประจำจังหวัด แม่เป็นคนขยัน เก่งเลขคณิตศาสตร์มาก

แม่เล่าว่า... ตอนเด็ก ครูยังไม่ได้สอน แม่ก็ทำได้แล้ว จนครูให้ขึ้นไปเรียนอีกชั้น แม่เป็นนักกีฬา เป็นผู้หญิงที่ได้เรียนหนังสือถึงมัธยมปีที่ 6 เพื่อนแม่หลายคนเป็นครู แต่แม่ไม่ชอบ แม่จึงกลับมาทำงานช่วยพ่อแม่ ค้าขาย เปิดห้องให้คนเช่า เรียนตัดเสื้อผ้า

แม่แต่งงานกับพ่อ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 เมื่ออายุได้ 24 ปี พ่อบอกว่า แม่เป็นสตรีอายุเกิน 20 ปี มีความรู้มัธยม รูปร่างสมส่วน มีกิริยามารยาท พุดดี ไม่เหยียดหยามใคร ชอบทำบุญ และเป็นลูกนักรบราชนิกุล พ่อเลยขอแต่งงานด้วย พ่อแต่งงานกับพ่อ พ่อต้องกลับไปทำงานต่อที่กรุงเทพฯ แม่ต้องตามพ่อไปอยู่แถวบางกอกน้อย แม่ไปเป็นครูแถวหัวลำโพง อยู่ไม่นาน แม่ก็ลาออก เพราะไม่ชอบเป็นครู ไปค้าขายระยะหนึ่ง ต้องนั่งรถไปไปซื้อของที่นครปฐม แล้วมาขายที่กรุงเทพฯ ตอนหลังแม่จึงมาทำงานกรมทางหลวงกับพ่อ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 เป็นพนักงานบัญชี ตรงกับสิ่งที่แม่ชอบ และแม่ก็ทำงานจนเกษียณอายุราชการ

จำได้ว่า แม่ทั้งทำงานและทำไร่ ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกผัก ขายของในสวนเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือได้ทุกคน พวกเราต้องช่วยกันทำงานบ้าน อาหารการกินไม่ต้องซื้อ เก็บของในสวนมาทำอาหาร ผลไม้มีตามฤดูกาล มีทั้งสวนกล้วย สวนมะม่วง สวนฝรั่ง เรียกว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แม่มีที่ดินสะสมมาเรื่อยๆ เพราะแม่ชอบซื้อขายที่ดินด้วย จัดสรรที่ดินขายอีก แม่สอนเลขคณิตให้พวกเราทุกวัน และพาลูกสาวดมรดกก่อนนอนเมื่อมีโอกาส

แม่มีสุขนิสัยที่ดี ถึงแม่จะอยู่บ้านนอก แต่แม่ไม่เคยกินปลาร้าดิบ ไม่เคยใช้ผงชูรส แม่ไม่เคยเล่นหวย ไม่เคยเล่นการพนัน ชอบทำบุญ ไม่เคยดูหนัง ดูละคร จนบ้านเราตอนเด็กเราไม่มีทีวีดู ด้วยความอยากดูเราต้องไปดูบ้านญาติในวันเสาร์ อาทิตย์ แม่กระทั่งแม่เกษียณ.. แม่ยังแข็งแรง แม่ไปทำไร่นา สวนผสมให้ลูกหลานได้ไปพักผ่อนอย่างมีความสุข กับพ่อในบ้านปลายชีวิต

แม่ในความทรงจำของลูก แม่เป็นคนมัธยัสถ์ เก็บออม แม่เป็นคนแต่งตัวที่สวยงามเหมาะสม แม่บอกว่า ชุดไม่ต้องเยอะเป็นแค่เครื่องห่อตัวกันร้อนหนาว อย่าไปฟุ่มเฟือย ใส่ซ้ำได้เสมอ อย่าไปอวดเรื่องภายนอก แต่เรื่องภายในที่สำคัญกว่า ลูกๆได้จดจำสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี และวิธีการแนวทางการดำเนินชีวิตได้วางไว้ของแม่ในการตระหนักถึงรายละเอียดสำคัญกว่ารายรับ มีเงินพอจึงซื้อ

ไม่มีหนี้สินติดตัว ทำให้ลูกรู้จักพอเพียง บริหารการเงินได้อย่างระมัดระวัง แบ่งส่วนในการจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวกระจายความสุขไปยังที่ผู้ที่ยากกว่า เพื่อความสุข ความสำเร็จจะได้เกิดขึ้นและผู้ใกล้ชิดของเรา

แม้ว่าแม่ผู้เป็นต้นแบบของชีวิตลูกได้จากไป แต่ความทรงจำที่แม่ได้เล่าได้สอนลูกตั้งแต่เล็กจนโตยังเป็นต้นแบบที่เป็นแนวปฏิบัติที่ติดแน่นอยู่กับลูกๆของแม่เสมอ แม่ไม่ได้สอนอะไรจริงจัง แต่แม่ชอบเล่าชีวิต รูปแบบเรื่องราวต่างๆให้ฟังเพื่อลูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ทันสมัยเสมอ

ในวาระสุดท้ายชีวิตของแม่ในเวลาที่ผ่านมาแม่จากไปอย่างสง่างาม สงบ ไม่เจ็บปวด แม่ไปอย่างผู้มีบุญโดยแท้ สมกับแม่ที่ได้เสียสละทรัพย์สมบัติ แบ่งปันให้กับผู้อื่น วัตถุประสงค์เพื่อสะสมบุญมาทั้งชีวิตของแม่ แม่แม่จะจากไป แม่ไม่ต้องห่วง ลูกจะคอยดูแลบ้านและต้อนรับพี่น้องและญาติที่มาเยี่ยมบ้านแม่แม่จะไม่อยู่แล้ว และลูกจะต้องเข้มแข็ง และเป็นร่มเงา สร้างบ้านให้เป็นสถานที่อบอุ่น เหมือนกับที่แม่เคยทำและสอนลูกๆมาทั้งชีวิต พี่น้องเราจะรักกัน และไม่ทิ้งกัน จะเผื่อแผ่ไปสู่กันและกัน ตามคำสอนและแนวปฏิบัติที่แม่สอนมา

แม่ทำในทุกบทบาทในเวลาเดียวกันได้อย่างดี เป็นนักบริหารจัดการด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง แม่เป็นลูกที่ยอดเยี่ยม เป็นภรรยาที่แสนประเสริฐของพ่อ เป็นแม่ที่สุดยอดของลูก 9 คน เป็นผู้จัดการทุกอย่างตั้งแต่ลูกจนถึงช่วยดูแลมายังรุ่นหลาน แม่จึงเป็นศูนย์รวมดวงใจของลูกทุกคน

แม่แม่จะจากไป จากการที่แม่เป็นคนที่เก็บออม แม่ได้เป็นผู้ให้กับชีวิตลูกๆทุกคนนอกจากการศึกษา ยังสร้างความมั่นคงด้านอื่นๆกับลูกๆมากมาย จนลูกๆทุกคนได้มีพลังในการสานต่อครอบครัวตนเองให้ยั่งยืนต่อไป ลูกๆก็จะรวมตัวเพื่อสร้างสัมพันธ์รักกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันรำลึกถึงแม่ และพ่อผู้วางชนม์ผู้สร้างชีวิตให้กับพวกเราทุกคนตลอดไป

สิริอายุรวม 88 ปี 6 เดือน

ในวาระสุดท้ายนี้ลูกทั้ง 9 คน ขอน้อมนำส่งแม่สู่สรวงสวรรค์และไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยเถิด